



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

4 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 4 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,288 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,290,824 ราย เสียชีวิต 82 ราย เสียชีวิตสะสม 28,860 ราย รักษาหายเพิ่ม 19,119 ราย รักษาหายสะสม 4,153,310 ราย ยังรักษาอยู่ 108,654 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 514,523,953 (+585,711) ราย เสียชีวิต 6,265,144 (+1,706) ราย รักษาหาย 469,073,831 (+724,794) ราย</p> <p>ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 แล้ว ซึ่งผลวิจัยชี้ว่าอาจแพร่เชื้อได้เร็วกว่า BA.2 อาจเกิดการระบาดระลอกใหม่ ด้าน บ.โมเดอร์น่า ประกาศผลการวิจัยทางคลินิกเบื้องต้นวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรผสม mRNA-1273.211 กระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์โอไมครอนและสายพันธุ์นากัวลอื่นๆ ได้ในระดับที่สูงกว่าเดิม ฟิลิปปินส์ เตรียมบริจาควัคซีน Sputnik V โกล้หมดอายุ 5 ล้านโดสให้เมียนมา นิวซีแลนด์ เปิดประเทศเต็มรูปแบบหลังล็อกดาวน์ 2 ปี รับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 60 ประเทศ ไต้หวัน ยืนยันไม่มีการล็อกดาวน์แม้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงสถิติใหม่ ฮ่องกง คลายมาตรการ เลิกบังคับสวมหน้ากากอนามัย เปิดผับ-บาร์ได้ถึงตีสอง</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ปรับโควิดสู่โรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงการผลักดันโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่มาตรการผ่อนคลายเป็นมากขึ้น มุ่งสนับสนุนให้ ศธ. รีบเปิดเทอม มีการฉีดวัคซีนเด็กให้ครบทุกคน หากเป็นไปได้ด้วยดีจะเร่งผ่อนคลายนอกกิจการผับ บาร์ คาราโอเกะ หากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ประชาชนให้ความร่วมมือ วัคซีนทำงาน ศธ. และคณะแพทย์ จะเร่งผลักดันก้าวสู่โรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, mcot, nationtv) ทวีตช่อง NBT</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายมากขึ้น หลายจังหวัดมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยหนัก และผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง สธ. ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ตามแนวทาง 2U 3พอ สำหรับ กทม. สถานการณ์แนวโน้มดีขึ้น มีระบบดูแลรักษาผู้ติดเชื้อครอบคลุม ประชาชนได้รับวัคซีนเข็ม 3 มากกว่า 60% สามารถเดินทางเข้าสู่การจัดการให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่นได้ ยกเว้นการผ่อนคลายเป็นค่อยเป็นค่อยไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ, thaipbs, thestandard</p> <p>- สธ. ชี้แจงรายงานตัวเลขโควิด 19 และผู้เสียชีวิตรายวันที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการปรับรูปแบบการรายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โรคประจำถิ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, one31, sanook, thaipbs, thestandard, TNN)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า เหนือในการเข้าโรคประจำถิ่น พิจารณาความพร้อมของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก ทั้งการระบาด อัตราฉีดวัคซีน อัตราครองเตียง ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจจะไม่ต้องตรงตามเกณฑ์ แต่ต้องมีการปรับมาตรการบริหารจัดการ สร้างความพร้อมที่จะทำให้นักในจังหวัดมั่นใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบการแจ้งเตือนสถานที่ที่มีความเสี่ยงเกินไปต้องแจ้งมายังจังหวัด ขณะนี้หลายจังหวัดเริ่มจัดทำแผนแล้ว ซึ่งจะต้องจัดทำให้เสร็จก่อนกรกฎาคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- พญ.ปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เข้าพบ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมให้พื้นที่ กทม. ดำเนินการตามแนวบริหารจัดการโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่น อาจมีการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมบางอย่าง แต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียด เนื่องจากได้รับข้อมูลว่า ปลัด สธ. ได้ให้คณะทำงานไปยกร่างแนวทางให้แต่ละพื้นที่นำไป</p>	

ปรับใช้ เน้นการควบคุมโรค ส่วนเรื่องสถาบันบันเทิง ผับ บาร์ อาจจะพิจารณาให้เปิดภายใต้เงื่อนไขมาตรการควบคุมโรค หรือบางสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ที่ประเมินว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะพิจารณาให้สามารถถอดหน้ากากได้

2. เยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ประชาชาติ, ch7, workpointtoday, thebangkokinsight, bangkokbiznews, nationtv)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแล สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานช่วงโควิด ทำให้หลายรายติดเชื้อ ว่า สธ. พร้อมเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ โดยปลัด สธ.จะเป็นฝ่ายจัดการข้อมูลล่าสุดพบติดเชื้อ 1,164 ราย รวม 17 ล้านบาท

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมด 1,164 ราย จำนวน 17,085,000 บาท ส่วนผู้เสียชีวิต 5 ราย เยียวยารายละ 4 แสนบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., แนวหน้า, INN)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า นายกฯ ติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ และจำนวนผู้เสียชีวิตใหม่รายวัน และเน้นย้ำประชาชนให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนทั้งเข็มหลักและเข็มกระตุ้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น ทั้งนี้ สธ. พบว่ามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตมาจากสาเหตุของโรคอื่นร่วมด้วย ดังนั้น การแยกกลุ่มผู้เสียชีวิตจากโรคร่วมแต่ติดเชื้อโควิด 19 กับผู้เสียชีวิตที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีภาวะปอดอักเสบและเสียชีวิต จะทำให้วางแผนการรักษาพยาบาลในอนาคตได้

3. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, TNN, nationtv)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า การกระตุ้นวัคซีนเข็มที่ 4 มีความจำเป็นในกลุ่มเสี่ยงสูง โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ BA.2 ที่ได้จากวัคซีนเข็มกระตุ้น จะลดลงต่ำกว่าสายพันธุ์ BA.1 ถึง 1.7 เท่า เมื่อมีการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอีกเล็กน้อย

4. เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, thebangkokinsight, TNN, newtv, nationtv, mcot) ทวีตของ NBT

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประชุมหารือร่วมกับ ปลัด สธ. รองปลัด สธ. อธิบดีกรมอนามัย และอธิบดีกรมควบคุมโรค ถึงมาตรการเปิดเรียน On-Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคที่ 1/2565 วันที่ 17 พ.ค.นี้ เน้นการเร่งรัดฉีดวัคซีนให้เด็กวัยเรียนทั้ง 5-11 ปี และ 12-17 ปี ให้ได้ร้อยละ 60 และโรงเรียนต้องมีการจัดแผนการเปิดภาคเรียนผ่านการประเมิน Thai Stop COVID Plus มากกว่าร้อยละ 95 ส่วนครูและนักเรียนให้ประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai และปรับการตรวจ ATK จากเดิม ตรวจ 3, 5 วัน เหลือให้ตรวจเฉพาะเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง เมื่อพบเด็กป่วยไม่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน หากรับวัคซีนไม่ครบแนะนำให้กักตัว 5 วัน ไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ทันที แต่ต้องกักตัวให้ครบ หากไม่ติดเชื้อ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ประชาชาติ

- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กำชับให้ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 พ.ค.นี้ โดยต้องสร้างความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจให้กับครู ผู้ปกครองและนักเรียนถึงความปลอดภัยจากโควิด 19 ในสถานศึกษา

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- สธ.เตือนผู้ป่วยโควิดที่คิดว่าหายดีแล้ว ตรวจ ATK ไม่เจอเชื้อ ไขว่หายดี ต้องกักตัวดูแลสุขภาพให้ครบ 10 วัน จึงจะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อลดการแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงภาพรวมการเปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อ 1 พ.ค. ว่า เบื้องต้นพอใจกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ หากสถานการณ์ไม่แย่ไปกว่านี้ น่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 20 ล้านคน พร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้มีการเก็บค่าเหยียบแผ่นดินของนักท่องเที่ยว 300 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โฟสว่า การระบาดระลอกใหม่ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากสายพันธุ์ใหม่ แต่มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดจากโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย โดยเฉพาะ BA.4-BA.5-BA.2.12.1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- กทม. จัดโซน-คูหาเลือกตั้ง ให้คนติดโควิดใช้สิทธิเลือกผู้ว่า กทม.-ส.ก. 22 พ.ค. นี้ รวมถึงผู้ติดเชื้อแล้วเกิน 37.5 องศา เป็นหวัด ไอ จามด้วย กำชับโซนคูหาเว้นระยะห่าง 1 เมตร ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งปิดไปทีละห้อง 7 วัน ก่อนวันหย่อนบัตร</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ก่อนโควิด 19 สธ. เริ่มให้บริการร้านยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยใน รพ. ขณะเดียวกันเกิดการระบาดของโควิด 19 ร้านยามีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกครั้ง จากการเป็นจุดบริการให้กลุ่มเสี่ยง กระจายยา และรับคำปรึกษาทั้งเรื่องโควิด 19 รวมถึงโรคอื่น ๆ ทำให้เภสัชกรชุมชนและประชาชน มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ล่าสุดเพิ่มบริการทางโทรศัพท์และแอปพลิเคชัน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>มาลาเรียจากลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ที่ทำงานใกล้ชิดลิงหรืออยู่อาศัยแนวชายป่า มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียสายพันธุ์ "โนโวไซ" สามารถติดต่อจากลิงสู่คนได้ และแบ่งตัวในร่างกายคนได้เร็วและมากกว่าเชื้อชนิดอื่น มีอาการไข้สูง หนาวสั่น หากสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสลิง ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียจากเชื้อชนิดนี้แล้ว 70 ราย ส่วนใหญ่ในจังหวัดระนอง สงขลา และตราด</p>	-
<p>ภาวะผมร่วงรักษาได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์, thailandplus, newtv, amarintv, TNN, mcot</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โดยปกติแล้วเส้นผมของคนเรามีประมาณ 80,000-1,200,000 เส้นงอกยาวขึ้นวันละประมาณ 0.35 มิลลิเมตร และมีอายุนาน 2-6 ปี โดยปกติคนเราจะผมร่วงเป็นประจำทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ 30-50 เส้น ผมร่วงผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วง แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุและวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง</p>	-
<p>ตรวจแหล่งผลิตของฝากภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต และ สสจ.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตอาหารของฝากรายใหญ่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านอาหารและยา ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ป้องกันสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่ประเทศ ขานรับนโยบายการเปิดประเทศ</p>	-
<p>มะเร็งต่อมลูกหมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่พบว่าอายุที่มากขึ้นอาจเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็ง</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการใด ๆ แต่เมื่อมะเร็งลุกลามมากขึ้นจนไปกดทับท่อปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการแปรปรวนของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง เช่น ปัสสาวะบ่อย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีอาการแสบขัดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะไม่สุด ไม่พุ่ง หรือต้องใช้เวลาในการเบ่ง และปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น อีกทั้งอาการของมะเร็งต่อมลูกหมากอาจคล้ายกับอาการของต่อมลูกหมากโต ดังนั้น หากพบว่ามีอาการผิดปกติดังกล่าว ควรรีบปรึกษาแพทย์</p>	
<p>แนะผู้ใช้แรงงานกินถูกหลักเพื่อสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำกลุ่มวัยแรงงานกินให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้มีแรงทำงาน และส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยกินตามธงโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ ทั้งคาร์โบไฮเดรตจากข้าว โปรตีนจากสัตว์หรือถั่ว วิตามินและเกลือแร่จากผักและผลไม้ รวมทั้งไขมันแต่น้อย ควรดื่มน้ำวันละ 2 ลิตร เพื่อให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี กินอาหารให้เป็นเวลา ไม่งดอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนเพื่อกระตุ้นการทำงาน หากจำเป็นให้เลือกดื่มกาแฟดำ ไม่ควรเกินวันละ 2 ถ้วย งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว</p>	-
<p>ประชุมยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, acnews</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นประธานเปิดประชุมยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ ตั้งเป้าปี 2565 สถานพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ มีการประเมินตนเองเข้าสู่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และการยอมรับในระดับสากล ชูไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพจากนักเดินทางทั่วโลก</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด</p> <p>- ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ผช.ผอ.รพ.แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เผยว่า เขตสุขภาพที่ 6 ได้กำหนดจัดงานบูรพาภิรมย์กัญชา มหัศจรรย์กัญชาสร้างสุขภาพสร้างงาน สร้างรายได้ มีการประชุมวิชาการ บูธนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์ วันที่ 6 - 8 พ.ค.นี้ ที่ ม.ราชภัฏราชชนนครินทร์ราไพพรรณี จ.จันทบุรี สสจ.ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรและวิสาหกิจชุมชน จะนำเสนอกัญชาทางการแพทย์ อาทิ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ จ.ปราจีนบุรี สถานที่ผลิต สกัด 2 แห่ง สถานีปลูก 3 แห่ง</p>	-
<p>เตือนผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Elsie ขายทางเว็บไซต์ elsie-genuine.com อ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถรักษาโรคสะเก็ดเงิน เห็นผลหลังใช้ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ เป็นข้อมูลลวง ไม่ได้ขออนุญาตโฆษณา และมีการแอบอ้างชื่อบุคคลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือกับผลิตภัณฑ์</p>	-
<p>นโยบายชะลอไตเสื่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ดสปสช. ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว. สธ. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบข้อเสนอการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและชะลอจำนวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ และมอบหมายให้ สปสช. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยจัดทำโครงการที่ชัดเจน พร้อมประสานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบาย เริ่มตั้งแต่ 15 พ.ค.นี้</p>	-
<p>หนองในที่ตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : facebook</p> <p>- เพจ Drama-addict โฟสเคสน่าสนใจ คุณหมอมจากมหาวิทยาลัยโตเกียว พบคนไข้หญิงวัย 24 ปี มีอาการปวดบวมแดงที่ตา เปิดตาไม่ได้ และมีหนองไหลจากตา นำหนองไปตรวจพบเป็นหนองใน</p>	-